
การประชมุสภาองคก์ารบริหารสว่นต าบลเพิม่พนูทรพัย์ 
สมัยประชมุสามญั  สมัยที ่1  ประจ าป ี2557  ครัง้ที่ 1 
วันองัคารที ่ 11  กมุภาพนัธ ์ 2557   เวลา ๑3.0๐ น. 

ณ  หอ้งประชมุสภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบลเพิม่พนูทรพัย์ 

**************************************** 

ผูม้าประชมุ 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกลุ ต าแหนง่ ลายมือชือ่ 
1. นางนวลอนงค์  ถวาย ประธานสภา อบต. นวลอนงค์  ถวาย 
2. นายโสภณ  บุญสุข รองประธานสภา อบต. โสภณ  บุญสุข 
3. พ.จ.ต.วารินทร์  รักสวัสดิ์ เลขานุการสภา อบต. วารินทร์  รักสวัสดิ์ 
4. นายสุมิต  เกษกล้า สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 สุมิต  เกษกล้า 
5. นางกาญจนา  เกษกล้า สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 กาญจนา  เกษกล้า 
6. นายบุญเลิศ  ด ากุล สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2 บุญเลิศ  ด ากุล 
7. นายพรชัย  ท่าชี สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2 พรชัย  ท่าชี 
8. นายทวี  เทียมกุล สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3 ทวี  เทียมกุล 
9. นายปรีชา  มณีวรรณ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 ปรีชา  มณีวรรณ 

10. นายยงยุทธ  ทองท่าชี สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 ยงยุทธ  ทองท่าชี 
11. นางจุฑามาศ  แก้วพวง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5 จุฑามาศ  แก้วพวง 
12. นายวิรพันธ์  ช้อยกิตติพันธ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6 วิรพันธ์  ช้อยกิตติพันธ์ 
13. นายเชาวลิต  แจ้งมณี สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6 เชาวลิต  แจ้งมณี 

 
ผูเ้ขา้รว่มประชุม 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกลุ ต าแหนง่ ลายมือชือ่ 
1. นายสุนทร  สุขเจริญ นายก อบต. เพ่ิมพูนทรัพย์ สุนทร  สุขเจริญ 
2. นายสัมพันธ์  มากขนอน รองนายก อบต. เพิ่มพูนทรัพย์ สัมพันธ์  มากขนอน 
3. นายนิคม  ด ากุล รองนายก อบต. เพิ่มพูนทรัพย์ นิคม  ด ากุล 
4. นางละออ  ภู่ข า   หัวหน้าส านักงานปลัด ละออ  ภู่ข า 
5. นางกวินนา  พัฒน์มาก เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไป กวินนา  พัฒน์มาก 
6. นายสิทธิชัย  พุฒทอง พนักงานจ้างทั่วไป สิทธิชัย  พุฒทอง 
    

 

/เริ่มประชมุเวลา ..... 
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เริ่มประชมุเวลา  ๑3.0๐ น. 
   
พ.จ.ต.วารินทร์  รักสวัสดิ์   ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพิ่มพูนทรัพย ์
เลขานุการสภาฯ อบต. ทุกท่านเข้าประชุมครับ 
   วันนี้ เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์         

สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ 1 ประจ าปี 2557 ครั้งที่ 1  และตามพระราชบัญญัติ
สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง       
(ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552  มาตรา 56  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ต้องมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จ านวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ จึงจะเป็น     
องค์ประชุม  ซึ่งบัดนี้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์      
เข้าประชุม  จ านวน 12 ท่าน  จาก 12 ท่าน  ถือว่าครบองค์ประชุมแล้ว 

          ก่อนทีท่่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์จะเปิด
ประชุม ผมขอเรียนเชิญท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูน
ทรัพย์ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวเปิดประชุมสภาฯ ครับ 

   ---  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์ จุดธูปเทียน
บูชาพระรัตนตรัย --- 

นางนวลอนงค์  ถวาย   สวัสดีท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์  
ประธานสภาฯ อบต. ท่านคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์ และเจ้าหน้าที่

องค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์ทุกท่าน ดิฉันขอเปิดประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์  สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ 1 ประจ าปี 2557 
ครั้งที่ 1  ณ บัดนี้ 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม 
นางนวลอนงค์  ถวาย    1.1 การจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล อปท.คัพ ครั้งที่ 17   
ประธานสภาฯ อบต.  ประจ าปี 2557 

  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์  ได้รับเกียรติให้เป็น
เจ้าภาพการแข่งขันกีฬาฟุตบอล อปท.คัพครั้งที่ 17  ประจ าปี พ.ศ. 2557   
โดยจะจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลดังกล่าว  ในช่วงเดือนมีนาคม  2557         
ณ  สนามโรงเรียนบ้านเหมืองทวด 

จึงขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์   
ทุกท่านช่วยประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล อปท.คัพ  ครั้งที่  17  
ให้ประชาชนทราบ และขอเชิญประชุมส าหรับการจัดงานดังกล่าว ในวันจันทร์ที่ 
17 กุมภาพันธ์ 2557  เวลา  13.00 น.  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วน
ต าบลเพิ่มพูนทรัพย์  

 
/1.2 การจดัท าประชาคม ….. 
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1.2 การจัดท าประชาคมหมู่บ้าน เพื่อจัดท าแผนพัฒนา 3 ปี       

(พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2560) 
การนัดหมายการจัดท าประชาคมหมู่บ้าน เพ่ือจัดท าแผนพัฒนา 

3 ปี (พ.ศ. 2558 – 2560) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  ได้ก าหนดให้มีการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องด าเนินการจัดประชุม
ประชาคม เพ่ือรับทราบปัญหาความต้องการ และน าข้อมูลที่ได้รับมาก าหนด 
เป็นประเด็นการพัฒนาท้องถิ่น   

องค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์พิจารณาแล้วเห็นว่าการ
จัดประชุมประชาคมมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง  ท าให้สามารถรับข้อมูลและ
สภาพปัญหาต่าง ๆ จากประชาชนได้โดยตรง  ส่งผลให้การก าหนดแผนงาน เกิด
ความเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ สามารถตอบสนองและแก้ไขปัญหาได้ตรงกับ
ความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง 

ดังนั้น  จึงได้จัดท าโครงการจัดประชุมประชาคม เพ่ือจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  เพ่ือน าข้อมูลจากการ  
ท าประชาคมหมู่บ้าน มาจัดท าแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2558 – 2560)  
ส าหรับใช้พัฒนาต าบลเพิ่มพูนทรัพย์ และเป็นการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา
ต าบลเพิ่มพูนทรัพย์ให้เป็นไปตามความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง  

จึงขอความร่วมมือจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
เพ่ิมพูนทรัพย์ทุกท่านช่วยประสานงานกับ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน เพ่ือก าหนด      
วันประชุมประชาคมในเดือนมีนาคม 2557  โดยขอให้แจ้งองค์การบริหาร  
ส่วนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์ทราบ ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2557 นี้ด้วย 

1.3  แจ้งยอดเงินสะสม ณ วันที่  11  กุมภาพันธ์  2557 
ยอดเงินสะสม  ณ  วันที่  11 กุมภาพันธ์ 2557  มีดังนี ้
- เงินสะสม  จ านวน 6,386,122.18  บาท 
- เงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน  4,808,282.51  บาท 

  
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ  สมัยที่ 4  ประจ าปี 2556   
นางนวลอนงค์  ถวาย  ครั้งที่ 1 (วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2556)  
ประธานสภาฯ อบต.   ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์ได้มีการประชุมสภา 
 องค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2556  

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์  ซึ่งทางฝ่าย
เลขานุการสภาฯ ได้ท ารายงานการประชุมสภาแจกให้กับท่านสมาชิกสภาฯ     
ทุกท่านทราบแล้ว  นั้น 

/ดิฉันขอเชิญเลขานุการสภาฯ ….. 



- ๔ - 
 

 

ดิฉันขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบให้ท่านสมาชิกสภาฯ ทราบ 
ก่อนลงมติรับรองรายงานการประชุมสภา 

พ.จ.ต.วารินทร์  รักสวัสดิ์   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
เลขานุการสภาฯ อบต. พ.ศ.๒๕4๗ (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554) ข้อ 33 วรรคสอง    

กล่าวว่า การแก้ไขถ้อยค าในรายงานการประชุมให้กระท าโดยมติของที่ประชุม
สภาท้องถิ่น 

   ดังนั้น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์ท่านใด     
จะแก้ไขเพ่ิมเติมรายงานการประชุมสภาฯ ก็เป็นอ านาจของมติสภาฯ แห่งนี้ 
เป็นผู้แก้ไขเพ่ิมเติม   

นางนวลอนงค์  ถวาย   ขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาฯ   
ประธานสภาฯ อบต. หากมขี้อความใดท่ียังไม่สมบูรณ์หรือมีความประสงค์จะแก้ไขเพ่ิมเติม  ก็ขอเชิญ

น าเสนอต่อที่ประชุมสภาฯ เพ่ือขอมติที่ประชุมสภาฯ ให้แก้ไขเพ่ิมเติม 
ที่ประชุม    ไม่มี 
นางนวลอนงค์  ถวาย   เมื่อที่ประชุมไม่มีการเสนอแก้ไขรายงานการประชุมสภาเพ่ิมเติม  
ประธานสภาฯ อบต.  ดิฉันขออาศัยอ านาจตามความในตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

ข้อบังคับ  การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕4๗ (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2554) ข้อ 74 ขอมติที่ประชุมสภาฯ ว่าเห็นชอบรับรองรายงานการ
ประชุมสภาหรือไม่ ถ้าเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภา ขอให้         
ท่านสมาชิกสภาฯ ยกมือค่ะ 

 ที่ประชุม   มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในห้องประชุมสภาฯ จ านวน 12 ท่าน และ         
ที่ประชุมสภาฯ มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
เพ่ิมพูนทรัพยค์รั้งแรก เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2556 ดังนี้  

รับรองรายงานการประชุม  จ านวน   9  เสียง  
ไม่รับรอง    จ านวน   -   เสียง  
งดออกเสียง    จ านวน   3  เสียง 

 
ระเบียบวาระที่ 3 กระทู้ถาม 
นางนวลอนงค์  ถวาย   - ไม่มี - 
ประธานสภาฯ อบต. 

   
ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
นางนวลอนงค์  ถวาย   - ไม่มี - 
ประธานสภาฯ อบต.  
 
 

/ระเบยีบวาระที ่5 ….. 
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอใหม่ 
นางนวลอนงค์  ถวาย   - ไม่มี - 
ประธานสภาฯ อบต.  
 
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ  
นางนวลอนงค์  ถวาย   6.1  การก าหนดสมัยประชุมสามัญ  ประจ าปี 2557 และก าหนด  
ประธานสภาฯ อบต.  สมัยประชุมสามัญ  สมัยแรก  ประจ าปี 2558        

ดิฉันขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบในการก าหนดสมัย
ประชุมให้ท่านสมาชิกสภาฯ ทราบ ก่อนที่จะท าการก าหนดสมัยประชุมค่ะ 

พ.จ.ต.วารินทร์  รักสวัสดิ์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา 
เลขานุการสภาฯ อบต. ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕4๗ (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554) ข้อ21         

การก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุม
สมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป  ให้ประธานสภาท้องถิ่น      
น าปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของแต่ละปี  ให้สภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลก าหนดว่า ปีนั้นจะมีสมัยประชุมสามัญประจ าปีกี่สมัย แต่ละ
สมัยในปีนั้น  จะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยในปีนั้นมีก าหนดกี่วัน กับให้ก าหนด     
วันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไปและมีก าหนดกี่วัน 

และตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร        
ส่วนต าบล  พ.ศ. 2537  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552 มาตรา 53  
ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสองสมัย หรือหลายสมัย แล้วแต่สภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลจะก าหนด  แต่ต้องไม่เกินสี่สมัย  วันเริ่มสมัยประชุมสามัญ
ประจ าปี  ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่ง ๆ 
ให้มีก าหนดไม่เกินสิบห้าวัน 

นางนวลอนงค์  ถวาย ส าหรับการก าหนดสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี 2557 และ   
ประธานสภาฯ อบต. ก าหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจ าปี 2558  ดิฉันจึงขอน าปรึกษา    

ในที่ประชุมสภาฯ ดังนี้ 
1. สมัยประชุมสามัญ ประจ าปี 2557  จะก าหนดให้มีสมัย

ประชุมสามัญกี่สมัยแต่ละสมัยก าหนดวันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดประชุม เมื่อไหร่ 
2. ก าหนดวันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสมัยประชุมสามัญประจ าปี 

2558  สมัยแรก เมื่อไหร่ 
 
 
 
 
 

/นายทว ี เทยีมกลุ ….. 
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นายทวี  เทียมกุล ผมขอเสนอให้มีการประชุมสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี 2557 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3 จ านวน 4 สมัย โดยก าหนดให้เริ่มสมัยประชุมสามัญดังนี้ 
  สมัยที่ 2  วันที่  16 – 30  มิถุนายน  2557 
  สมัยที่ 3  วันที่  1 – 15  สิงหาคม  2557 
  สมัยที่ 4  วันที่  1 – 15  ธันวาคม  2557 
  และก าหนดวันประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปี  2558       

สมัยแรก  วันที่ 1 – 15  กุมภาพันธ์  2558 
นางนวลอนงค์  ถวาย ท่านสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3 ได้เสนอให้มีการประชุมสมัยประชุม  
ประธานสภาฯ อบต. สามัญประจ าปี 2557  จ านวน 4 สมัย  โดยก าหนดให้เริ่มสมัยประชุมสามัญดังนี้ 
  สมัยที่ 2  วันที่  16 – 30  มิถุนายน  2557 
  สมัยที่ 3  วันที่  1 – 15  สิงหาคม  2557 
   สมัยที ่4  วันที่  1 – 15  ธันวาคม  2557 
  ส าหรับอีกหนึ่งสมัย คือ การประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 

2557  ในวันนี้ค่ะ 
  และก าหนดวันประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปี  2558       

สมัยแรก  วันที่ 1 – 15  กุมภาพันธ์  2558 
  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีความคิดเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม ่
ที่ประชุม ไม่มี 
นางนวลอนงค์  ถวาย เมื่อที่ประชุมไม่มีความคิดเห็นเป็นอย่างอ่ืน ดิฉันขอมติที่ประชุมค่ะ  
ประธานสภาฯ อบต. สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นชอบให้มีการก าหนดสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี 

2557 ตามที่ท่านทวี  เทียมกุล  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3 ได้เสนอ  ขอให้ยกมือขึน้ 
มติที่ประชุม  เห็นชอบ  จ านวน    9  เสียง 
  ไม่เห็นชอบ  จ านวน    -   เสียง 
   งดออกเสียง จ านวน    3  เสียง 
นางนวลอนงค ์ ถวาย   6.2  การขออนมุตัิแก้ไขรายละเอยีด การจดัซือ้ครภุณัฑ ์เครือ่งพ่น  
ประธานสภาฯ อบต.  หมอกควันในข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเพิ่มพูนทรัพย์  ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2557 
ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์ขออนุมัติแก้ไข

รายละเอียดการจัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องพ่นหมอกควัน จ านวน 1 เครื่อง          
ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  ดิฉันขอเชิญ
ท่านเลขานุการสภาฯ ชี้แจงในเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมสภาฯ ค่ะ 

 
 
 
 

/พ.จ.ต.วารนิทร ์ รักสวสัดิ์ ….. 
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พ.จ.ต.วารินทร์  รักสวัสดิ์  ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
เลขานุการสภาฯ อบต. พ.ศ. 2557 แผนงานสาธารณสุข  งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือ

การแพทย์  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จ านวน 1 เครื่อง       
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ส านักงานปลัด)  ราคา  70,000. - บาท       
หน้า 18  นั้น 

  เนื่องจากในช่วงที่ด าเนินการจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  รายการราคามาตรฐานครุภัณฑ์
เครื่ อง พ่นหมอกควัน ยั ง ไม่มี ในมาตรฐานครุภัณฑ์   จึ ง ได้ด า เนินการ             
ตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาด แต่ขณะนี้ส านักงบประมาณฯ ได้ก าหนด
รายการราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  เพ่ิมเติม   

  ฉะนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์ จึงมีความจ าเป็น     
ต้องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงมาตรฐานครุภัณฑ์ดังกล่าว จากสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
ข้อ 29  ดังนี้.- 

รายละเอยีดเดมิ 
(กอ่นส านกังบประมาณฯ ก าหนดรายการราคามาตรฐานครภุณัฑป์ระจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2556  เพิม่เตมิ) 

แผนงานสาธารณสุข   
งบลงทุน   
ค่าครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จ านวน 1 เครื่อง  คุณลักษณะ ก าลัง
เครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 25 แรงม้า  เป็นถังบรรจุน้ ายาเคมีท าด้วยวัสดุที่ทนต่อการกัดกร่อน
ของสารเคมีหรือตัวท าลายอื่น ๆ ขนาดบรรจุสารเคมีไม่น้อยกว่า  4 ลิตร การติด
เครื่องยนต์เป็นแบบหัวเทียนและแมคนิโต (ใช้ถ่านไฟฉายหรือแบตเตอรี่แห้ง) อัตราการใช้
น้ ามันเช้ือเพลิง 2 ลิตร/ชม. น้ าหนักเครื่องเปล่า (ไม่รวมน้ ายาเคมีและน้ ามันเช้ือเพลิง)    
ไม่เกิน 10 กิโลกรัม (จัดซื้อตามราคาท้องตลาด โดยไม่ได้ตั้งราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์) 
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 – 2559) จ านวน 1 เครื่อง  หน้า 56         
ข้อ 121  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ส านักงานปลัด)  ราคา  70,000.- บาท 

รายละเอยีดใหม ่
(ตามที่ส านักงบประมาณฯ ก าหนดรายการราคามาตรฐานครุภัณฑ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  เพิ่มเติม)  
แผนงานสาธารณสุข   
งบลงทุน   
ค่าครุภัณฑ์การเกษตร 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จ านวน 1 เครื่อง  ปริมาณการฉีด
พ่นน้ ายา ไม่น้อยกว่า 40 ลิตร/ชม.  ถังบรรจุน้ ายา ไม่น้อยกว่า 6 ลิตร  ก าลังเครื่องยนต์  
ไม่ต่ ากว่า 25 แรงม้า  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 – 2559) จ านวน       
1 เครื่อง  หน้า 56  ข้อ 121  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ส านักงานปลัด)  ราคา 
59,000.- บาท 

/นายสมุติ  เกษกลา้ ….. 
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นายสุมิต  เกษกล้า ขออนุญาตครับท่านประธานสภาฯ ผมขอสอบถาม ไม่ทราบว่า  
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1 เครื่องพ่นหมอกควัน ที่มีอยู่จ านวน 2 เครื่อง อยู่ไหน 
พ.จ.ต.วารินทร์  รักสวัสดิ์  เครื่องพ่นหมอกควัน จ านวน 2 เครื่องที่มีอยู่  ขณะนี้ ใช้งาน  
เลขานุการสภาฯ อบต. ตามปกติจ านวน 1 เครื่อง  และอีก 1 เครื่อง เกิดความช ารุดไม่สามารถใช้งาน

ได้ตามปกต ิ
นางนวลอนงค์  ถวาย  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีความคิดเห็นเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ 
ประธานสภาฯ อบต. 
ประชุม  ไม่มี 
นางนวลอนงค์  ถวาย เมื่อที่ประชุมไม่มีความคิดเห็นเป็นอย่างอ่ืน ดิฉันขอมติที่ประชุมค่ะ  
ประธานสภาฯ อบต. สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นชอบให้อนุมัติแก้ไขรายละเอียด การจัดซื้อครุภัณฑ์ 

เครื่องพ่นหมอกควันในข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  ขอให้ยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ  จ านวน    9  เสียง 
  ไมเ่ห็นชอบ  จ านวน    -   เสียง 
  งดออกเสียง จ านวน    3  เสียง 
นางนวลอนงค์  ถวาย   6.3  การขออนุมัติเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2557  
ประธานสภาฯ อบต.  – พ.ศ. 2559)  โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองฉวาง 

ด้วยสะพานข้ามคลองฉวางบริเวณบ้านลุงซ้าย หมู่ที่ 4 ต าบล
เพ่ิมพูนทรัพย์  ได้ถูกกระแสน้ าป่า  ไหลหลาก พัดพังเสียหาย เมื่อวันที่         
22 พฤศจิกายน  2556  และองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์         
ได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ กรณีเร่งด่วน จากกรม
ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านอ าเภอบ้านนาสารและจังหวัดสุราษฎร์ธานี  
เพ่ือก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 50 เมตร 
แบบไม่มีทางเท้า  งบประมาณ 4,534,291.90 บาท  และจังหวัดได้ตรวจสอบ
โครงการดังกล่าวแล้ว ให้องค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์ เพ่ิมเติม
รายละเอียดของโครงการดังกล่าว ในแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2557 –        
พ.ศ. 2559)  เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 

จึงมีความจ าเป็นต้องขออนุมัติสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
เพ่ิมพูนทรัพย์ เพ่ือเพ่ิมเติมโครงการดังกล่าวในยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนา  
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน แนวทางที่ 1.1 การพัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่งให้มี
คุณภาพและได้มาตรฐาน  โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก     
ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 50 เมตร  แบบไม่มีทางเท้า  งบประมาณ 
4,550,000.- บาท 

 
 

/นายสมุติ  เกษกลา้ ….. 



- ๙ - 
 

 

นายสุมิต  เกษกล้า ขออนุญาตครับท่านประธานสภาฯ ส าหรับโครงการนี้ ทาง  
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1 องค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์ ได้มีการประสานไปยังสภาองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี หรือไม่  เพราะโครงการนี้สภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นผู้ด าเนินการอยู่  ขอให้ช่วยชี้แจงด้วยครับ 

พ.จ.ต.วารินทร์  รักสวัสดิ์  หลังจากท่ีสะพานข้ามคลองฉวางบริเวณบ้านลุงซ้าย หมู่ที่ 4  
เลขานุการสภาฯ อบต. ต าบลเพิ่มพูนทรัพย์  ได้ถูกกระแสน้ าป่า ไหลหลาก พัดพังเสียหาย ทางองค์การ

บริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์ ก็ได้ท าหนังสือรายงานความเสียหายไปยัง
อ าเภอบ้านนาสาร และได้แจ้งให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดทราบแล้ว  และขอ
งบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในการด าเนินการโครงการ
ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองฉวาง โดยทางจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ได้ตรวจสอบรายละเอียดโครงการดังกล่าว และได้แจ้งให้ทางองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์ เพ่ิมเติมโครงการดังกล่าว  ในแผนพัฒนา 3 ปี      
(พ.ศ. 2557 – พ.ศ. 2559)   

  ฝ่ายบริหารจึงน าเรื่องโครงการดังกล่าว เข้าที่ประชุมสภาฯ   
เพ่ือขอความเห็นชอบจากสภาในครั้งนี้ 

นางนวลอนงค์  ถวาย มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีความคิดเห็นเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ 
ประธานสภาฯ อบต. 
ประชุม  ไม่มี 
นางนวลอนงค์  ถวาย เมื่อที่ประชุมไม่มีความคิดเห็นเป็นอย่างอ่ืน ดิฉันขอมติที่ประชุมค่ะ  
ประธานสภาฯ อบต. สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นชอบให้อนุมัติเพ่ิมเติมโครงการก่อสร้างสะพาน

คอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองฉวาง ในแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2557 –       
พ.ศ. 2559)  ขอให้ยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ  จ านวน  11  เสียง 
  ไม่เห็นชอบ  จ านวน    -   เสียง 
  งดออกเสียง จ านวน    1  เสียง  
นางนวลอนงค์  ถวาย   มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะน าเรื่องเสนอต่อที่ประชุมสภาฯ อีกหรือไม ่
ประธานสภาฯ อบต.  
นายสุมิต  เกษกล้า ขออนุญาตครับท่านประธานสภาฯ เมื่อการประชุมครั้งที่แล้ว ในวันที่  
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1 12  ธันวาคม 2556  มียอดเงินสะสมจ านวน  6,418,169.05 บาท  แต่ ณ 

วันนี้ ยอดเงินสะสมลดลงเหลือจ านวน 6,386,122.18 บาท ไม่ทราบว่าส่วน
ต่างที่หายไปนั้น ใช้จ่ายในเรื่องใด ขอให้ชี้แจงด้วยครับ 

นางนวลอนงค์  ถวาย ดิฉันขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงในเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมด้วยค่ะ 
ประธานสภาฯ อบต. 
 
 

/พ.จ.ต.วารนิทร ์ รักสวสัดิ์ ….. 



- ๑๐ - 
 

 

พ.จ.ต.วารินทร์  รักสวัสดิ์  ส าหรับจ านวนเงินสะสมที่ลดลงดังกล่าว  ใช้เป็นรายจ่ายเกี่ยวกับ  
เลขานุการสภาฯ อบต. เงินเดือนพนักงานส่วนต าบลที่ปรับเพ่ิมขึ้น  ส่วนเงินทุนส ารองเงินสะสม ยังคง

เหลือจ านวน 4,808,282.51 บาท เท่าเดิม 
นายสุมิต  เกษกล้า  ขออนุญาตครับท่านประธานสภาฯ  ขณะนี้ก าลังเข้าสู่ช่วงฤดูแล้ง       
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1 จึงท าให้แหล่งน้ าในบริเวณบางพ้ืนที่ของต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์ ได้แก่ หมู่ที่ 1   

หมู่ที่ 5  และหมู่ท่ี 6  ก าลังจะประสบกับภัยแล้ง   
   ผมขอเสนอให้ใช้ เงินสะสมที่มีอยู่  ณ ขณะนี้   ด าเนินการจัดซื้อ

เครื่องดูดน้ า ให้กับหมู่ที่ 1  หมู่ที่ 5  และหมู่ที่ 6  ส าหรับดูดน้ าและกักเก็บน้ า
ไว้ให้ประชาชนใช้ในการเกษตรและใช้ในชีวิตประจ าวัน เมื่อยามที่ประสบ      
ภัยแล้ง   

นายวิรพันธ์  ช้อยกิตติพันธ์  ขออนุญาตครับท่านประธานสภาฯ  ผมและท่านเชาวลิต แจ้งมณี     
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6  ในฐานะสมาชิกสภาฯ หมูที่ 6  มิได้นิ่งนอนใจ ในเรื่องภัยแล้งที่ก าลังจะเกิดขึ้น  

พวกผมได้ประสานมายังองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์  โดยได้ยื่นค าร้อง
ต่อฝ่ายบริหาร ในเรื่องดังกล่าว  และขณะนี้ทางองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูน
ทรัพย์ ก็ได้ส่งหัวหน้าส่วนโยธาตรวจสอบบริเวณวังโข และได้มีการประมาณการ
ค่าใช้จ่ายไว้แล้ว  พร้อมทั้งก าลังด าเนินการจัดซื้อสายไฟฟ้า และหม้อแปลงไฟฟ้า  
ส่วนปัม๊สามแรงที่มีอยู่สามารถใช้การได้ 

   การแก้ไขปัญหาดังกล่าว ผมคิดว่าจะสามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จได้
ทันเวลา ก่อนที่จะประสบภัยแล้ง  ส่วนงบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงานสามารถ
จ่ายจากรายรับของทางองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์ที่มีอยู่   ก็น่าจะ
เพียงพอ ไม่มีความจ าเป็นต้องใช้เงินสะสมมาจ่ายในส่วนนี้ครับ    

นายปรีชา  มณีวรรณ   ขออนุญาตครับท่านประธานสภาฯ  ส าหรับหมู่บ้านหมูที่ 4 ขณะนี้     
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4 ยังไม่ได้รับแจ้งจากประชาชนในหมู่บ้านว่าประสบภัยแล้ง  แต่ผมและท่าน

ผู้ ใหญ่บ้านหมู่ที่  4 ก็หมั่นคอยส ารวจอยู่ เช่นกันว่า มีประชาชนบ้านใด            
ที่ประสบภัยแล้งบ้าง  เพราะจะได้รีบเข้าช่วยเหลือได้ทันท่วงที  

นายสัมพันธ์  มากขนอน   ขออนุญาตครับท่านประธานสภาฯ  เรื่องที่ท่านสุมิต  เกษกล้า เสนอ     
รองนายก อบต. ให้ใช้เงินสะสมด าเนินการจัดซื้อเครื่องดูดน้ า ให้กับหมู่บ้านที่ก าลังจะประสบกับ

ภัยแล้ง  นั้น 
   ผมคิดว่าการด าเนินการดังกล่าว ยังไม่ควรรีบเร่งด าเนินการ เนื่องจาก

ต าบลเพิ่มพูนทรัพยย์ังมิได้ประสบภัยแล้ง  และถ้าหากเกิดประสบภัยแล้งขึ้นจริง     
ในภายหน้า ทางองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์ ก็จะรีบเร่งด าเนินการ
ช่วยเหลือประชาชนอย่างแน่นอน  ส่วนงบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงานนั้น  
ไม่มีความจ าเป็นต้องใช้จากเงินสะสม  เพราะเงินรายรับที่มีอยู่ สามารถมาใช้    
ในการด าเนินงานได้อย่างเพียงพอครับ  

 
/นางนวลอนงค ์ ถวาย …..    



- ๑๑ - 
 

 

นางนวลอนงค์  ถวาย   มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะน าเรื่องเสนอต่อที่ประชุมสภาฯ อีกหรือไม ่
ประธานสภาฯ อบต. 
ประชุม     ไม่มี 
นางนวลอนงค์  ถวาย   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
ประธานสภาฯ อบต. พ.ศ.๒๕4๗ หมวด ๘ เรื่องการอภิปราย ข้อ 6๕  ถ้าไม่มีผู้ใดจะอภิปรายต่อไป 

ให้ถือว่าเป็นการปิดอภิปราย หรือถ้ามี แต่ประธานสภาท้องถิ่นเห็นว่าได้
อภิปรายกันพอสมควรแล้ว ประธานสภาท้องถิ่นจะเสนอให้ที่ประชุมวินิจฉัยว่า
ควรจะปิดอภิปรายหรือไม่ก็ได้ เว้นแต่การอภิปรายตามความในข้อ 72 

   เมื่อที่ประชุมไม่มีการน าเสนอเพ่ิมเติม  ดิฉันขอปิดการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ 1  ประจ าปี 
2557  ครั้งที่ 1   ขอบคุณค่ะ 

 
เลิกประชมุเวลา  ๑4.20 น. 
 
 

      พ.จ.ต.     วารินทร์  รักสวัสดิ ์    ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
        (วารินทร์  รักสวัสดิ์) 

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์ 
 
 
ลงชื่อ        ปรชีา  มณีวรรณ     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

       (นายปรีชา  มณีวรรณ) 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์ หมู่ที่ 4 
 
 
ลงชื่อ       จุฑามาศ  แก้วพวง    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

                (นางจุฑามาศ  แก้วพวง) 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์ หมู่ที่ 5 
 

 
ลงชื่อ   วิรพันธ์  ช้อยกิตติพันธ์    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

            (นายวิรพันธ์  ช้อยกิตติพันธ์) 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์ หมู่ที่ 6 
 
 
ลงชื่อ       นวลอนงค์  ถวาย     ผู้รับรองรายงานการประชุม 

                (นางนวลอนงค์  ถวาย) 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์ 


